

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN HỮU LŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND
V/v tuyên truyền về Đề án sáp
nhập xã Sơn Hà với thị trấn
Hữu Lũng

Thị trấn Hữu Lũng, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn;
- Trưởng các khu phố, các nhà trường trên địa bàn;

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 16/02/2024 của UBND huyện Hữu Lũng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 nhằm nâng cao tuyên truyền, giải thích về Đề án sáp nhập nguyên hiện trạng thị trấn Hữu Lũng với xã Sơn Hà thành một thị trấn Hữu Lũng mới, dự kiến tên sau sáp nhập là thị trấn Hữu Lũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND huyện Kế hoạch Chỉ đạo tổ chức sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đối với xã Sơn Hà và thị trấn Hữu Lũng theo Đề án. Chủ tịch UBND thị trấn Hữu Lũng yêu cầu:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC thị trấn: Kịp thời chỉ đạo triển khai sắp xếp, sáp nhập xã Sơn Hà và thị trấn Hữu Lũng, giai đoạn 2023 – 2025 theo lộ trình. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân các nội dung quá trình triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Sơn Hà với Thị trấn Hữu Lũng, nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và sự đồng thuận trong Nhân dân. Thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm thông tin chính xác, có sức hấp dẫn.

2. Trưởng khu các khu phố trên địa bàn

Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Đề án, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Sơn Hà với Thị trấn Hữu Lũng; kịp thời định hướng, chấn chỉnh những tư tưởng, dư luận xã hội trái chiều; qua đó tham mưu giúp cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần hạn chế những khiếu kiện trong Nhân dân.

Tổ chức tốt các hội nghị cử tri của từng khu phố đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri; động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực, đầy đủ. Để tiếp cận đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tổ chức lấy ý kiến cử tri.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn: Phối hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung quá trình

triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Sơn Hà với Thị trấn Hữu Lũng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp; thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện tốt việc sáp nhập xã Sơn Hà với Thị trấn Hữu Lũng. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn.

Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về chủ trương và sự cần thiết sắp xếp ĐVHC thị trấn Hữu Lũng đến cử tri, để từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương;

Xác định đúng phạm vi, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp ĐVHC; tổ chức lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật.

3. Các cán bộ, công chức: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính thị trấn Hữu Lũng đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền đúng định hướng các nội dung quá trình triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Sơn Hà với thị trấn Hữu Lũng.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Sơn Hà với thị trấn Hữu Lũng... góp phần định hướng tư tưởng, ổn định dư luận xã hội.

4. Các trường học trên địa bàn

Căn cứ Đề án tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh và các em học sinh về ý nghĩa của việc Sáp nhập. Đồng thời rà soát, đề xuất việc sắp xếp hợp lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trên đây là Công văn tuyên truyền về Đề án sáp nhập của Ủy ban nhân dân thị trấn Hữu Lũng đề nghị các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà trường, Trưởng các khu phố tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn;
- Lưu: VP – VH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Nhuệ